



ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๑

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๖๘๓
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัด ได้แจ้งมติคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการแก้ไขปัญหาการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดได้ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอุดหนุนงบประมาณดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวได้ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และมาตรฐานของทางราชการ จังหวัดสกลนครจึงขอให้อำเภอแจ้งแนวทางการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และตัวอย่างโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนครให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริย วัชรวิเศษ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒ , ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชานันท์ วรรณกุล

โทร ๐๖๒-๓๕๘๖๒๒๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ที่เลขที่ ๑๕๕๖๖
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๗๖๘๓

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๓๓๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๒. ตัวอย่างโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ จำนวน ๔ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้แจ้งมติคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการแก้ไขปัญหาการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดได้ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอุดหนุนงบประมาณดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และมาตรฐานของทางราชการ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและตัวอย่างโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๑, ๒๓๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖
ผู้ประสานงาน นายเฉลิม ประสาททอง โทร. ๐๘-๑๑๗๐-๓๖๓๒

7792
15 พย. 2561

แนวทางการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบ	กรอบรายละเอียด	ข้อระเบียบ/กฎหมาย
๑. หลักการ/เหตุผล	<p>- หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไปดำเนินการในภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จะต้องระบุถึงสถานการณ์ ข้อมูลรายละเอียดเหตุผล/ความจำเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปดำเนินการ อาทิ ข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติด สภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น และจะส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างไร และเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน</p>	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ (๑)
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>- หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องระบุวัตถุประสงค์ของโครงการในการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยกเว้นด้านการปราบปราม) อาทิ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓. เพื่อจัดกิจกรรมในการบำบัดรักษา พันฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ๔. เพื่อจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการรักษาบำบัด พันฟู หรือการติดตามผู้ผ่านการรักษาบำบัด พันฟูผู้ติดยาเสพติด ๕. เพื่อจัดกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการรักษา บำบัด พันฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ (๑)

๒๕๐.๐๐๐

องค์ประกอบ	กรอบรายละเอียด	ข้อระเบียบ/กฎหมาย
<p>๓. เป้าหมาย</p>	<p>- หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะได้รับเงินอุดหนุนว่าเป็นผู้นำท้องถิ่น/ท้องถิ่น/องค์กรภาคประชาชน หรือประชาชนทั่วไปในกลุ่มเสี่ยง ในการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน</p>	<p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ (๒)</p>
<p>๔. วิธีดำเนินการ/ลักษณะของกิจกรรม</p>	<p>- หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องระบุวิธีการดำเนินการ/ลักษณะ รายละเอียดการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโอกาสต่างๆ ๒. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการขับเคลื่อนตามนโยบาย/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยง ๓. การจัดกิจกรรมในการบำบัดรักษา พันฟูฯ ผู้ติดยาเสพติด ๔. การจัดหาชุดตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ตรวจเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการบำบัดรักษา พันฟูฯ หรือติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา พันฟูฯ ๕. การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้รับผู้ผ่านการรักษา บำบัดพันฟูผู้ติดยาเสพติด 	<p>๑. ภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ในการจัดระบบบริการ สาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. มติคณะกรรมาธิการพิจารณา ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๐ เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดได้</p> <p>๓. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง ส่วนกลาง/สตง./สำนักงาน ก.ก.ถ. เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑ มีความเห็นร่วมกันว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สามารถจัดซื้อสารตรวจยาเสพติดไปตรวจกลุ่มเสี่ยง ค้นหาเข้ารับการบำบัดรักษา พันฟูฯ และติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา พันฟูฯ ได้ (ยกเว้นการตรวจเพื่อปราบปรามจับกุม)</p>

องค์ประกอบ	กรอบรายละเอียด	ข้อระเบียบ/กฎหมาย
๕. ระยะเวลาดำเนินการ	- หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนจะต้องระบุระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
๖. สถานที่ดำเนินการ	ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน (ระบุสถานที่ตั้ง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	- หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็น อปท. อื่น หรือ ส่วนราชการที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ หรือ ส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ เป็นต้น	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ วรรคสาม
๘. เงื่อนไข	<p>- หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องระบุงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนและงบประมาณที่สมทบแยกกันเป็น ๒ ส่วน</p> <p>๑) ขอรับเงินอุดหนุนจาก (อบจ./เทศบาล/อบต.) จำนวนเงิน บาท (.....)</p> <p>๒) งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จำนวนเงิน บาท (.....) (เฉพาะ อปท. และส่วนราชการ ยกเว้นเงินอุดหนุนที่ อปท. ได้รับไว้เป็นการเฉพาะที่ต้องตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้หน่วยงาน)</p> <p>- หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนจะต้องจัดทำรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตาม จำนวนยอดรวมที่ขอรับงบประมาณทุกรายการของทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ ทั้งในส่วนของงบประมาณสมทบ และงบประมาณที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>มิให้ขอรับเงินมารวมไว้โดยมิได้แสดงค่าใช้จ่าย</u></p>	<p>๑. กิจกรรมการอบรม ฝึกอบรม จะต้องกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๒. การจัดกิจกรรมหรือการจัดงานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์จะต้องกำหนดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๓. การจัดหาวัสดุสารตราเย็บติด การกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดหา ต้องเป็นไปตามราคารมาตรฐานของทางราชการในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	- หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนจะต้องระบุผลที่คาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ (๒)

ตัวอย่าง
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม : การจัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด
รักษา พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศ เนื่องจากมีการนำเข้าและขนส่งไปจำหน่ายหลายช่องทางทำให้มีการแพร่ระบาดไปยังกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในกลุ่มผู้ว่างงาน กลุ่มอาชีพรับจ้าง ฯลฯ ประกอบกับปัจจัยจากสภาพแวดล้อมหรือค่านิยมเป็นแรงผลักดัน อีกทั้งสถานการณ์ราคายาเสพติดลดลงส่งผลให้หาซื้อยาเสพติดประเภทต่างๆ ได้ง่าย สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

(จังหวัด/อำเภอ/ส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระบุดตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ รวมถึงนโยบายของกระทรวง กรม) ที่มีมาตรการให้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมการจัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษา พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการจัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษา พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดหาวัสดุตรวจสอบสารยาเสพติดและอุปกรณ์สำหรับค้นหาผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษา พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๒.๒ เพื่อหยุดยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๒.๓ เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหายาเสพติด

๓. เป้าหมาย

จัดหาวัสดุตรวจสอบสารยาเสพติดและอุปกรณ์สำหรับค้นหาผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษา พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลถือว่าผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดเสมือนผู้ป่วยต้องเข้ารับการบำบัด รักษา พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน กลุ่มผู้ว่างงาน กลุ่มอาชีพรับจ้าง หรือประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไป รวมทั้งจัดหาเพื่อตรวจติดตามอาการผู้ผ่านการบำบัด รักษา พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมจำนวน.....คน

๔. วิธีดำเนินการ/ลักษณะโครงการ

๔.๑ การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องทำการตรวจค้นหาผู้เสพยาเสพติดตามกลุ่มเป้าหมาย

/๔.๒ จัดทำ...

๔.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ หรือกำหนดแนวทางบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จากเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๔.๓ จัดหาวัสดุตรวจสารยาเสพติดสำหรับค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๔.๔ สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้น

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

- ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๖. สถานที่ดำเนินการ

- ระบุสถานที่ดำเนินการ และตำแหน่งที่ตั้ง ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด ให้ชัดเจน

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ หรือส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ เป็นต้น

๘. งบประมาณ

๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจาก (อบจ./เทศบาล/อบต.) จำนวน.....แห่ง
เป็นเงิน จำนวน.....บาท (.....)

๘.๒ งบประมาณส่วนของตนเข้าร่วมสมทบ

จำนวน.....บาท (.....)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน.....บาท (.....)

(สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้จัดทำประมาณการราคาค่าจัดหาวัสดุตรวจสารยาเสพติด พร้อมอุปกรณ์ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง และติดตามผู้ผ่านการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ทำให้สามารถจัดหาวัสดุตรวจสารยาเสพติด เพื่อนำไปค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

๙.๒ ทำให้สามารถค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๙.๓ ทำให้ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ตัวอย่าง

โครงการขอรับเงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาในแต่ละพื้นที่ เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวในทุกพื้นที่ของประเทศ เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีผลต่อวิถีชีวิตและความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยที่มีผลคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น (จังหวัด/อำเภอ หรือส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระบุกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยรวมทั้งนโยบายของกระทรวง กรม ที่มอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ แต่มีงบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอ จึงจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๒.๓ เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๓. เป้าหมาย

- อบรมให้ความรู้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่มเยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่..... จำนวน.....คน

๔. วิธีดำเนินการ/ลักษณะโครงการ

๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน

๒. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดหัวข้อรายวิชา/หลักสูตร วิทยากรบรรยายให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ดังกล่าว

/๓. กำหนด...

๓. กำหนดตารางการอบรมหัวข้อรายวิชา/หลักสูตร ระยะเวลา สถานที่อบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่จะให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย

๔. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรมตามกฎหมาย ระเบียบ ตามมาตรฐานของทางราชการ

๕. ประเมินผลการดำเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

- ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒

๖. สถานที่ดำเนินการ

- ระบุสถานที่ดำเนินโครงการและตำแหน่งที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ชัดเจน

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- อปท. อื่น หรือส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาทิตำว่าการปกครองจังหวัด/อำเภอ หรือส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ เป็นต้น

๘. งบประมาณ

๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจาก (อบจ./เทศบาล/อบต.) จำนวน.....แห่ง
เป็นเงิน จำนวน.....บาท (.....)

๘.๒ งบประมาณส่วนของตนเข้าร่วมสมทบ

จำนวน.....บาท (.....)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน.....บาท (.....)

สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมหรือฝึกอาชีพ อาทิตำอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ค่าวิทยากร/ค่าสถานที่และอื่นๆ ให้มีค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถนำไปขยายผลหรือขับเคลื่อนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.๒ ทำให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของพิษภัยและโทษยาเสพติด เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๙.๓ ทำให้หน่วยงานของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคประชาชน/ภาคเอกชน ได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๙.๔ ทำให้เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากขึ้น

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตัวอย่าง

โครงการของเงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม : การบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

๑. หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ไปสู่กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่องจากความอยากรู้อยากลอง รวมถึงประชาชนทั่วไปในกลุ่มผู้ว่างงาน กลุ่มอาชีพรับจ้าง ฯลฯ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในสังคมหรือค่านิยมต่างๆ เป็นแรงผลักดัน อีกทั้งสถานการณ์ราคายาเสพติดที่ลดลง ส่งผลให้หาซื้อยาเสพติดประเภทต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งภายในครอบครัว ชุมชนและสังคม มีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม

(จังหวัด/อำเภอ หรือส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระบุดตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของกระทรวง กรม) ที่มีมาตรการให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาแบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม แต่เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้ทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างสงบสุข
- ๒.๔ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ เพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ในระดับความสมัครใจ จำนวน.....คน
- ๓.๒ เพื่อฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูฯ ที่ประสงค์จะฝึกอบรมอาชีพตามความสมัครใจ จำนวน.....คน

๔. วิธีดำเนินการ/ลักษณะโครงการ

- ๔.๑ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ค้นพบ เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูฯ และฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตรที่ได้กำหนด

/๔.๓ จัดทำ...

๔.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ หรือกำหนดแนวทางการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่
บำบัดรักษา พื้นฟู ฯ เตรียมความพร้อม งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากร ระยะเวลาและสถานที่อบรม
ตามหลักสูตร

๔.๓ จัดทำกำหนดการ เนื้อหาสาระการอบรมให้ครบถ้วน ตามหลักสูตรที่ได้กำหนด

๔.๔ จัดทำทะเบียนประวัติผู้ผ่านการบำบัด รักษา พื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดและผู้ผ่าน
การฝึกอาชีพในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามให้คำแนะนำสำหรับผู้ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร

๔.๕ สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

- ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒

๖. สถานที่ดำเนินการ

- ระบุสถานที่ดำเนินโครงการและตำแหน่งที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ชัดเจน

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- อปท. อื่น หรือส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาทิต
ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ หรือส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ เป็นต้น

๘. งบประมาณ

๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจาก (อบจ./เทศบาล/อบต.) จำนวน.....แห่ง
เป็นเงิน จำนวน.....บาท (.....)

๘.๒ งบประมาณส่วนของตนเข้าร่วมสมทบ

จำนวน.....บาท (.....)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน.....บาท (.....)

สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมหรือฝึกอาชีพ อาทิต ค่าอาหาร อาหารว่าง
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ค่าวิทยากร/ค่าสถานที่และอื่นๆ ให้มีค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ทำให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ลด ละ เลิก เสพยาเสพติด สามารถใช้ชีวิตในครอบครัว
ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข

๙.๒ ทำให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได้ ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคม

๙.๓ ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหายาเสพติด

๙.๔ ทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและหมดไปจากพื้นที่

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตัวอย่าง
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม : การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึก ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีรูปแบบการแพร่กระจายที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งปรากฏว่าในกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากความอยากรู้อยากลอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปในกลุ่มผู้ว่างงาน อาชีพรับจ้าง ฯลฯ อีกทั้งยังมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อม สังคม หรือ ค่านิยมต่างๆ ที่เป็นแรงผลักดัน ประกอบกับสถานการณ์ราคายาเสพติดที่ลดลง ส่งผลให้หาซื้อยาเสพติด ประเภทต่างๆ ได้ง่าย ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เสพ รวมถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยรวม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

(จังหวัด/อำเภอ/ส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ/หน้าที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระบุกฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับรวมทั้งนโยบาย ของกระทรวง/กรม) ที่มีมาตรการให้ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญ ของโทษและพิษภัยของยาเสพติดตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้มากที่สุด แต่เนื่องจากงบประมาณในการ ดำเนินการมีไม่เพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ
๒. เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ จัดนิทรรศการหรือทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนได้เข้าถึงทุกช่องทาง
๓. เพื่อให้ประชาชนเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปขยายผลในพื้นที่
๔. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

๓. เป้าหมายของโครงการ

๑. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ทั้งในระดับสถานศึกษา/ หมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียน หรือสถานประกอบการ จำนวน.....คน
๒. จัดนิทรรศการหรือจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จำนวน.....แห่ง/.....ครั้ง

/๔. วิธีการ...

๔. วิธีการดำเนินการ/ลักษณะโครงการ

๑. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/กรม

๒. ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดกิจกรรมให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น

๓. จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในโอกาสงานพิธีหรือวันสำคัญ วันต่อต้านยาเสพติดโลก อาทิเช่น การเดินรณรงค์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หรือสนับสนุนกิจกรรม To Be Number One ฯลฯ เป็นต้น

๔. จัดกิจกรรมการจัดทำสื่อ อาทิ สารคดี ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น

๕. การติดตาม ประเมินผลโครงการเพื่อนำเป็นข้อมูลปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

- ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒

๖. สถานที่ดำเนินการ

- ระบุสถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ชัดเจน

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- อปท. อื่น หรือส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาทิเช่น ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ หรือส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ เป็นต้น

๘. งบประมาณ

๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจาก (อบจ./เทศบาล/อบต.) จำนวน.....แห่ง
เป็นเงิน จำนวน.....บาท (.....)

๘.๒ งบประมาณส่วนของตนเข้าร่วมสมทบ

จำนวน.....บาท (.....)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน.....บาท (.....)

สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ ให้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายการของทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานของทางราชการ (ผนวก ข, ค)

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒. ทำให้สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าถึงประชาชนได้รับรู้หลายช่องทางมากยิ่งขึ้น

๓. ทำให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ ๑. การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อาทิ การเดินรณรงค์ การวิ่ง และการแข่งขันกีฬา
ด้านยาเสพติด กิจกรรม To Be Number One หากมีการจัดหาอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายทุกรายการให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. การจัดนิทรรศการหรือการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกรายการจะต้องประมาณการค่าใช้จ่าย
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายให้ตรงกับ
จำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก อปท. หรือเงินสมทบจากหน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แยกออกเป็นผนวก ก/ข/ค แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๘๑๐.๖/ว ๓๓๓๔

ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ที่ประชุมมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดได้ ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนคร/เมือง/ตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา (ศป.ปส.อปท.) ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข สามารถอุดหนุนเงินงบประมาณดังกล่าวได้

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสกลนคร จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนคร/ตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล (ศป.ปส.อปท.) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลนครสกลนครก็ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒ , ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชานันท์ วรรณกุล

โทร ๐๖๒-๓๕๘๖๒๑๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”